

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองเมืองพล

ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐

เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น ๓

ผู้มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร	รองนายกเทศมนตรี	กิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร	
๒	นายประสาร พัฒมะณี	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	ประสาร พัฒมะณี	
๓	นายฤทธิรงค์ จันท์เปรม	เลขานุการนายกเทศมนตรี	ฤทธิรงค์ จันท์เปรม	
๔	นายพงษ์ธรรม ธรรมเสนา	ประธานสภาเทศบาล	พงษ์ธรรม ธรรมเสนา	
๕	นายเหรียญ หมื่นยุทธ	สมาชิกสภาเทศบาล	เหรียญ หมื่นยุทธ	
๖	นายคมสันต์ เจริญอินทร์	สมาชิกสภาเทศบาล	คมสันต์ เจริญอินทร์	
๗	นายทรงทรัพย์ เลิศพลสถิต	สมาชิกสภาเทศบาล	ทรงทรัพย์ เลิศพลสถิต	
๘	นางจุไรรัชต์ ศรีอมร	ปลัดเทศบาล	จุไรรัชต์ ศรีอมร	
๙	นายวสันต์ บุญหล้า	รองปลัดเทศบาล	วสันต์ บุญหล้า	
๑๐	นางพวงพยอม สิ้นพานิช	ผอ.กองคลัง	พวงพยอม สิ้นพานิช	
๑๑	นายภาณุวัฒน์ ประจตุทะเน	ผอ.กองช่าง	ภาณุวัฒน์ ประจตุทะเน	
๑๒	นายสนามชัย ถ้ำกลาง	ผอ.กองสวัสดิการสังคม	สนามชัย ถ้ำกลาง	
๑๓	นายเพชร โปสาราช	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	เพชร โปสาราช	
๑๔	นางปิยะดา กองจันทร์	หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข	ปิยะดา กองจันทร์	
๑๕	จ.อ.กิต้า มาตย์วังแสง	หน.ฝ่ายปกครอง	จ.อ.กิต้า มาตย์วังแสง	
๑๖	นายณรงค์ศักดิ์ พฤกษา	หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	ณรงค์ศักดิ์ พฤกษา	
๑๗	นางเจิมจิต เพชรทอง	หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	เจิมจิต เพชรทอง	
๑๘	นางรัตนา สิงห์วงศ์	หน.ฝ่ายอำนวยการ	รัตนา สิงห์วงศ์	
๑๙	นางกัลยา ภูมิมา	หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	กัลยา ภูมิมา	
๒๐	น.ส.อุทัยวรรณ ปัญญาวัฒนานนท์	หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน	อุทัยวรรณ ปัญญาวัฒนานนท์	
๒๑	นายจิระศักดิ์ จำปามูล	นายช่างโยธาชำนาญงาน	จิระศักดิ์ จำปามูล	
๒๒	น.ส.ฤทัยชนก พัฒมะณี	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ฤทัยชนก พัฒมะณี	
๒๓	นายชูศักดิ์ พลหล้า	นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน	ชูศักดิ์ พลหล้า	
๒๔	น.ส.ผ่องศรี โสภา	นักวิเคราะห์ฯ ชำนาญการ	ผ่องศรี โสภา	
๒๕	นางชนกสุดา ไชยมาตย์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	ชนกสุดา ไชยมาตย์	
๒๖	นางสาวรัศมี สำราญ	นิติกรชำนาญการ	รัศมี สำราญ	
๒๗	นายณัฐพงษ์ หิริโอตป์ปะ	นิติกรชำนาญการ	ณัฐพงษ์ หิริโอตป์ปะ	
๒๘	นางศุภลักษณ์ อันพิมพ์	ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ	ศุภลักษณ์ อันพิมพ์	

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุวัฒน์ อังสนันท์	นายกเทศมนตรี	-	ติดภารกิจ
๒	นายคณิต เจตน์วิทยาชาญ	รองนายกเทศมนตรี	-	ติดภารกิจ
๓	นายชัยวัฒน์ ฉัตรชัยพลรัตน์	รองนายกเทศมนตรี	-	ติดภารกิจ
๔	นายปรีชา ทองทัศนีย์พร	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	-	ติดภารกิจ
๕	นายต่อพงษ์ บุญเทียน	รองประธานสภาเทศบาล	-	ติดภารกิจ
๖	พันจ่าอากาศเอกดุสิต ทะนาฤทธิ์	สมาชิกสภาเทศบาล	-	ติดภารกิจ
๗	สิบทวีธีร์ศักดิ์ จรรย์วัน	สมาชิกสภาเทศบาล	-	ติดภารกิจ
๘	นายพีรพัฒน์ มณีพัฒนานนท์	สมาชิกสภาเทศบาล	-	ติดภารกิจ
๙	นายสมพล ตั้งพัฒนากุล	สมาชิกสภาเทศบาล	-	ติดภารกิจ
๑๐	นายจำนงค์ ศรีโคตร	สมาชิกสภาเทศบาล	-	ติดภารกิจ
๑๑	นายสมชัย คงเท	สมาชิกสภาเทศบาล	-	ติดภารกิจ
๑๒	นายพงศ์พิชาญ กิตติกรธัญวัฒน์	สมาชิกสภาเทศบาล	-	ติดภารกิจ
๑๓	นายล้วน สุทธิจันทร์	สมาชิกสภาเทศบาล	-	ติดภารกิจ
๑๔	นายธวัชชัย รักไทย	สมาชิกสภาเทศบาล	-	ติดภารกิจ
๑๕	นายอดิศร ประจิดร์	สมาชิกสภาเทศบาล	-	ติดภารกิจ
๑๖	นายปรีชา มาฆะเช็นต์	รองปลัดเทศบาล	-	ติดภารกิจ
๑๗	นายสุธีระ กุลนอก	ผอ.กองการศึกษา	-	ติดภารกิจ
๑๘	นายยรรยงค์ ไทยทอง	หน.ฝ่ายบริการสาธารณสุขฯ	-	ติดภารกิจ
๑๙	นายประสาน อเนกเวียง	หัวหน้าฝ่ายการโยธา	-	ติดภารกิจ
๒๐	นายสุวิทย์ ตีมิตร	หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา	-	ติดภารกิจ
๒๑	นายชาญวิทย์ เทศศรีเมือง	หน.ฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ	-	ลาป่วย
๒๒	นายนพดล เนียมสา	นักสหนาการปฏิบัติการ	-	ติดภารกิจ
๒๓	นางอมรินทร์ ประสิทธิ์สาร	นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ	-	ติดภารกิจ
๒๔	นางมธุรส พฤกษา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	-	ติดภารกิจ
๒๕	นางเพ็ญศรี พรหมวิชานนท์	จพง.ธุรการชำนาญงาน	-	ติดภารกิจ
๒๖	น.ส.บุศรา เลิศอุทัย	เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน	-	ติดภารกิจ
๒๗	น.ส.วนิดา คงแสง	นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ	-	ติดภารกิจ
๒๘	นายปรีดา เพียนอก	จพง.ธุรการปฏิบัติงาน	-	ติดภารกิจ
๒๙	น.ส.วิริยา คิ้วไรสง	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	-	ติดภารกิจ
๓๐	พ.อ.ท.อำนาจ ทิมพ์แหวน	จพง.งานป้องกันฯ ชำนาญงาน	-	ติดภารกิจ
๓๑	นายธวัชชัย กุลวงษ์	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	-	ติดภารกิจ
๓๒	นายกิตติศักดิ์ พลธงชัยสวัสดิ์	ช่างศิลป์	-	ติดภารกิจ
๓๓	นายสมพร ศรีบุพิมพ์	จพง.งานป้องกันฯ ชำนาญงาน	-	ติดภารกิจ
๓๔	นายพงศกร รักไทย	จพง.ธุรการปฏิบัติงาน	-	ติดภารกิจ
๓๕	นายเกรียงศักดิ์ ว่างานนท์	วิศวกรโยธาชำนาญการ	-	ติดภารกิจ

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิกโร วันนี้ท่านนายกฯ ติดภารกิจ ไม่สามารถมาประชุมได้ จึงได้มอบหมายให้ผมมาเป็นรองนายกเทศมนตรี ประธานฯ แทน นะครับ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐

มติที่ประชุม - รับรอง -

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ติดตามเรื่องที่ได้รับมอบหมายเมื่อคราวประชุมครั้งที่แล้ว

๓.๑ เรื่อง การก่อสร้างท่อระบายน้ำของการรถไฟแห่งประเทศไทย

นายภาณุวัฒน์ ประจูดทะเลเน เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ เรื่องการก่อสร้างต่างๆ ที่มีการถมร่องน้ำ เขาจะทำการเปิดร่องน้ำ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา อันนี้คือระยะชั่วคราวนะครับ ในส่วนระยะยาวที่การรถไฟ ได้แจ้งให้กับทางโครงการก่อสร้าง พิจารณาร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา ในการออกแบบแนวคิด ของระบบระบายน้ำ ผมได้สอบถาม แสดงว่าการรถไฟจะก่อสร้างระบบระบายน้ำแบบถาวร เพื่อแก้ปัญหาให้กับเมืองที่ได้รับผลกระทบใช่หรือไม่ เขาบอกว่าใช่ครับ สุดท้ายถ้าได้ผังแนวคิด และแบบที่จะสร้างระบบระบายน้ำออกมา เขาจะมาประสานกับเทศบาลฯ อีกครั้งหนึ่ง ขอแจ้งเพื่อทราบครับ

นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิกโร ถ้าเขาปิดร่องระบายน้ำ เป็นการถาวร ก็จะเป็นปัญหาที่ใหญ่พอสมควร ขอมอบให้กองช่าง รองนายกเทศมนตรี ช่วยติดตามด้วยนะครับ

๓.๒ เรื่อง คนเร่ร่อนอาศัยอยู่บริเวณสวนสาธารณะสระแก

น.ส.อุทัยวรรณ ปัญญาวัฒนานนท์ เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ คนเร่ร่อน มี ๒ คนผัวเมีย ติดเชื้อเอชไอวี ได้สอบถามว่าได้รับเบี้ยยังชีพหรือไม่ เขาได้ไปยื่นเรื่องไว้ที่ อบต.แก้งิ้ว ทาง อบต. ให้เขาไปยื่นเรื่องที่ศูนย์ เอชไอวี ที่อำเภอ ได้สอบถามไปที่เจ้าหน้าที่ ว่าทำไมถึงไม่ดำเนินการในเรื่องของการจ่ายเบี้ยยังชีพ เหมือนกับที่เทศบาลฯ ดำเนินการได้เลย เขาบอกว่าให้เจ้าตัวมายื่นเรื่องใหม่ ตามระเบียบของการจ่ายเบี้ยผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี ต้องมีใบรับรองแพทย์ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน อยู่ท้องถื่นใด ให้ไปรอรับเรื่องที่นั่น เดือนต่อไปจะได้รับเงิน คือเดือนละ ๕๐๐ บาท ได้ประสานไปที่เจ้าตัวแล้ว ส่วนสามี เป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้สอบถามไปว่าจะให้ช่วยแบบไหน เขาบอกว่าเขาอยากกลับบ้าน ได้ประสานไปที่ศูนย์ไว้ที่จังหวัดขอนแก่น ตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของศูนย์คนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น ว่าเขามีญาติพี่น้องหรือไม่ที่อยู่จังหวัดสุพรรณบุรี เขาก็จะนำไปส่งยังพื้นที่ ขอแจ้งเพื่อทราบคะ

๓.๓ เรื่อง การก่อสร้างเสา DTAC

นายภาณุวัฒน์ ประจูดทะเลเน เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ในส่วนของการก่อสร้าง เสา DTAC

ผอ.กองช่าง เทศบาลฯ ได้ออกใบอนุญาตตาม พรบ. ควบคุมอาคาร ถ้าจะขออนุญาตต่อ กสทช ของจังหวัดขอนแก่น หลักฐานที่จะต้องส่งไปขออนุญาตเชื่อมสัญญาณ คือ ๑. หลักฐานการทำความเข้าใจกับประชาชน ที่พิสูจน์ได้ว่าบริเวณเสนอตั้งเสาสัญญาณมีถือนั้น ได้รับการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่ ได้รับการยอมรับจากประชาชน ในพื้นที่แล้วนะครับ ๒. ผลการประเมินความแรงจากเสาสัญญาณมีถือนี เพื่อให้เห็นใจว่า มีระดับต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ในมาตรฐานสากล ตอนนี้ได้รับหนังสือจากชุมชนเรื่องร้องเรียนการติดตั้งเสา เราจะนำรายชื่อชุมชนส่งไปที่ กสทช. ส่วนหนึ่งและส่งไปที่

บริษัท DTAC ไตรเน็ต ผู้ได้รับอนุญาตก่อสร้างอาคารนระศรีบ เพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องไป ขอแจ้งเพื่อทราบ

๓.๔ เรื่อง กำหนดพื้นที่สำหรับเล่นน้ำสงกรานต์

จ.อ.กิต้า มาตย์วังแสง เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ มีหนังสือสั่งการให้ท้องถิ่น
หน.ฝ่ายปกครอง ได้จัดโซนนิ่งในการเล่นน้ำสงกรานต์ เรื่องนี้ผมได้ปรึกษา กับทางสารวัตรที่ดูแลกำกับงานด้านนี้
ที่ สภ.พล นระศรีบ เมื่อวานนี้ได้ประสานงานกันก็คือ ในเบื้องต้นได้กำหนดตุ๊กตาเข้าที่ประชุมของ
คณะกรรมการความปลอดภัยทางถนน อีกครั้งหนึ่งนระศรีบ ที่ได้พูดคุยกันเมื่อวานนระศรีบ ท่าน
อยากจะให้ถนนพลรัตน์ช่วงแยกบ้านระดม จนถึงสามแยก ซอยพลรัตน์เป็นโซนที่จะให้เล่นน้ำได้ แต่
ถนนเสริมสวัสดิ์นั้น มีปัญหาทุกปี เพราะรถจะติดตลอดนระศรีบ ตรงนี้บริเวณเข้ามาซื้อสินค้าตอน
เช้า ตรงนี้รถจะเข้ามารถน้ำผ่าน โดยให้ใช้ถนนพลรัตน์แทน โดยจุดที่จะให้เล่นน้ำ จะไม่ให้นำรถ
เข้าไปนระศรีบ จะให้จอดรอไว้บริเวณด้านนอก จะจัดเป็นโซนให้เล่นน้ำ แบบรักษาวัฒนธรรม
ประเพณี โดยเริ่มตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น. ถ้าโซนนั้นทางคณะกรรมการเห็นชอบ ก็จะมี
กองอำนวยความสะดวก ประกอบไปด้วย กำลังของตำรวจ ฝ่ายความมั่นคง ของอำเภอพล เทศบาลฯ ที่จะตั้ง
เต็นท์อำนวยความสะดวก ในการดูแลรักษาความปลอดภัย แต่ยังไม่ได้สรุปนระศรีบ

นายเพชร โปสาราช เรียนท่านประธานในที่ประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ขออนุญาตเพิ่มเติม ใน
หน.สำนักปลัดเทศบาล ส่วนของสำนักปลัดเทศบาล เราได้พูดคุยกันว่าจะให้ปิดถนน แล้วให้ดินจะดีไหมครับ เหมือนที่
เมืองขอนแก่น เพราะว่าหนังสือสั่งการ ให้เรากำหนดจุดเล่นน้ำเป็นจุดๆ ตามหนังสือสั่งการ เขา
อยากให้จัดเป็นโซนนระศรีบ เป็นเรื่องที่ปรึกษากันเบื้องต้นนระศรีบ ก็อยู่ที่คณะกรรมการจะต้องคุย
กัน ขอแจ้งเพื่อทราบครับ

นายพงษ์ธรรม ธรรมเสนา ขออนุญาตท่านประธานในที่ประชุม กรณีที่เราเคยเห็นเป็นประจำบ้านเรา จะมีรถปิ๊กอัพ
ประธานสภา เอาถังน้ำขึ้นรถ ต่อไปนี้ห้ามแล้วใช้ไหมครับ กฎหมายใหม่ห้ามแล้วใช้ไหมครับ เราจะมีน้ำไว้บริการ
ให้กับพี่น้องประชาชนหรือไม่ครับ

นายกิตติโชติ เตรียมเวชภูมิกร ให้ผู้ที่รับผิดชอบไปพูดคุยกับกรรมการนระศรีบ ว่ามีหรือไม่มี ก็ยังไม่ทราบนระศรีบ เพราะบาง
รองนายกเทศมนตรี ที่ เขาก็ไม่ให้สาดน้ำรุนแรง ให้รดน้ำกันแบบเป็นประเพณีนระศรีบ

๓.๔ เรื่อง ติดตามภารกิจประจำสัปดาห์ของแต่ละกอง/ฝ่าย

นายจิระศักดิ์ จำปามูล เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ภารกิจประจำสัปดาห์นี้
นายช่างโยธาชำนาญงาน งานสาธารณูปโภค จัดสถานที่เตรียมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ของกองการศึกษา ที่จะจัดขึ้นในวันที่
๓๐ มี.ค. ๖๐ - ๗ เม.ย. ๖๐ บริเวณด้านหลัง สภ. พล และเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ใช้ในการจัด
งานวันสงกรานต์ ขอแจ้งเพื่อทราบครับ

นายชูศักดิ์ พลหล้า เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ งานไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง งาน
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ทำบุญที่ชุมชนพลประชาพัฒนา ติดตั้งสายเมนไฟฟ้า ที่โรงเรียนชูเอ็ง ซ่อมไฟฟ้าชุมชนเมืองใหม่
ชุมชนหนองแวง ๓ -๔ ถนนเจริญสุข ถนนเมืองพล และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ขอแจ้งเพื่อ
ทราบครับ

น.ส.อุทัยชนก พัฒมะณี เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ งานสวนสาธารณะ รอบงานประจำ
นายช่างโยธาชำนาญงาน สัปดาห์นี้ ตัดแต่งต้นไม้ ตัดหญ้าที่สนามแข่งขันกีฬา หลัง สภ.พล ปลุกต้นชาฮกเกี้ยน ตามทางเข้า
สวนสาธารณะบึงละเลิงหวาย และสวนผาแดง ขอแจ้งเพื่อทราบคะ

นางปิยะดา กองจันทร์ เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ ภารกิจของกองสาธารณสุขฯ
หน.ฝ่ายบริการสาธารณสุข วันนี้ช่วงเช้า มีกิจกรรมโรงเรียนสร้างสุข ผู้มีภาวะเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ได้เริ่มดำเนินการ

ไปแล้วเมื่อเช้านี้ นะคะ วันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๐ เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย ที่ชุมชนทุ่งรวงทอง เวลา ๑๗.๐๐ น. วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๐ เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนสุขสมวัยตามอัธยาศัย เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ชุมชนศรีเมือง ขอแจ้งเพื่อทราบครับ

จ.อ.กิต้า มาตย์วังแสง เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ในส่วนงานป้องกันฯ สืบเนื่องตั้งแต่วันที่ ๑๑-๑๗ เม.ย. ๖๐ เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ในส่วนงานป้องกันฯ สืบเนื่องตั้งแต่วันที่ ๑๑-๑๗ เม.ย. ๖๐ ซึ่งในวันพรุ่งนี้ก็จะเดินทางไปฝึกอบอรมนอกสถานที่ และศึกษาดูงานที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๖ ขอนแก่น เกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หลังจากนั้นเดินทางไปศึกษาดูงานที่เขื่อนอุบลรัตน์ ดูการบริหารจัดการน้ำเพื่อการป้องกันอุทกภัยและภัยแล้ง และงานการเตรียมด้านความปลอดภัยทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งจะจัดทำโครงการ จัดตั้งจุดบริการประชาชน ในปีนี้กำหนด ๗ วันอันตราย ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๗ เม.ย. ๖๐ ขอแจ้งเพื่อทราบครับ

นายวสันต์ บุญหล้า รองปลัดเทศบาล เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ สำหรับการออกกำลังกาย ตามข้อสั่งการ ของท่านนายกรัฐมนตรี้ วันพุทธนี้ กองสาธารณสุขฯ เป็นเจ้าภาพในการออกกำลังกาย ขอความร่วมมือกองวิชาการฯ ในส่วนเครื่องเสียงด้วยนะครับ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนผ่านสมาชิกสภาเทศบาล

นายทรงทรัพย์ เลิศพลสถิต เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ เรื่องเกี่ยวกับการก่อสร้างรางรถไฟ ร่องน้ำจากชุมชนตลาดเก่า มีปัญหาแน่นอนนะครับ น้ำมาจากทิศตะวันออก จะมาปะทะกับทางรถไฟ เรื่องที่จะทำร่องน้ำ ไม่ทราบว่าจะให้เทศบาลฯ ทำ หรือเขาจะทำครับ และเรื่องเสาโทรศัพท์ ทาง กสทช. ได้มีแผ่นพับมาแจกให้กับกรรมการชุมชน เขาแนะนำว่าถ้าไม่ยากให้เกิดอันตราย ก็อย่าโทรนานนะครับ

นายภาณุวัฒน์ ประจูดะเน เรียนร้องระบายน้ำ เขาจะทำร่องน้ำชั่วคราวนะครับ คือการแก้ไขปัญหา ช่วงที่เขา กำลังถมปรับพื้นที่ เขาจะทำทางคูขนาน และสะพานเกือกม้า ส่วนระยะถาวรนั้น ทีมบริษัทออกแบบ และการรถไฟแห่งประเทศไทย กำลังวางแผนแนวคิด และจะต้องให้เทศบาลฯ ดูแบบด้วยนะครับ

นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร ฝากกองช่างติดตามแบบ ว่าเขาจะออกแบบอย่างไรด้วยนะครับ

รองนายกเทศมนตรี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ

นายวสันต์ บุญหล้า รองปลัดเทศบาล เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ สืบเนื่องในปัญหาของระบบระบายน้ำ ที่ริมทางรถไฟ ในประเด็นนี้ จากการออกประชาคมแผนชุมชน มีคำถามจากประชาชนหลายชุมชน ประเด็นที่จับใจความได้ ก็คือเขาไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไร ฉะนั้นถ้าการรถไฟ มีแบบ อยากให้มีการประชุม โดยให้หลายๆ ฝ่าย มาร่วมพิจารณาด้วยนะครับ อีกเรื่องหนึ่งคือฝ่ายเลขานุการกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ท่านประธานกองทุน คือท่านกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร ได้มีบัญชาให้จัดประชุมในวันที่ ๓ เม.ย. ๖๐ ช่วงบ่าย ณ ห้องประชุมแห่งนี้ ผู้เข้าประชุมท่านใดที่เป็นคณะกรรมการกองทุน ขออนุญาตแจ้งให้ทราบก่อนส่วนหนึ่ง ว่าเราจะประชุมกันในวันที่ ๓ เม.ย. ๖๐ ขอนำเรียนเพื่อทราบครับ

นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร ท่านใดที่เป็นกรรมการกองทุนสุขภาพ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมด้วยนะครับ

รองนายกเทศมนตรี

นายพงษ์ธรรม ธรรมเสนา ประธานสภาฯ ขออนุญาตท่านประธานในที่ประชุม เกี่ยวกับทางรถไฟ ที่ฝากผู้อำนวยการกองช่าง สอบถามไป รอบที่แล้วก็ยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจน คือทางข้ามทางรถไฟ ทางไปโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ตามรูปแบบเดิม เขาทำประชาคมกับเรา จะเป็นยูเทิร์นเกือกม้า กับบล็อกลอดถนน สรุปลังมีบล็อกลอดถนนอยู่หรือไม่ครับ ณ ปัจจุบันนี้ หรือว่าจะไม่มีแล้วครับ

๖/นายภาณุวัฒน์.....

นายภาณุวัฒน์ ประจูดทะเน ณ ปัจจุบันนี้ ยังไม่มีแบบบล็อก ให้รถเล็กผ่านนะครับ สำหรับทางไปโรงเรียนเมืองพิทยาคม ผอ.กองช่าง

นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร ครับ สรุปว่า ณ ปัจจุบันนี้ มีแค่แบบเกือกม้า อย่างเดียว ทางลอดไม่มีนะครับ รองนายกเทศมนตรี ในเรื่องอื่นๆ ท่านใดมีเรื่องอะไรอีกไหมครับ ถ้าไม่มีอะไรแล้ว ขอปิดการประชุมครับ

เลิกประชุม ๑๔.๕๐ น.

(ลงชื่อ)



(นางสาวกัณฐมณี เอี่ยมศรี)

ผู้จัดรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)



(นางชนกสุตา ไชยมาตย์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)



(นางเจ็มจิต เพชรทอง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)



(นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร)

รองนายกเทศมนตรี

ประธานที่ประชุม